

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม มจพ. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
มาตรการ 1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร				
1	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80 3.51	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล กำหนดจัดวันที่ 30 เมษายน 2564 แต่โดยที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยจึงเลื่อนการจัดโครงการตามกำหนดการดังกล่าว จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินโครงการตามกำหนดการได้ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดีขึ้น	กองบริหารและจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี
2	กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการ ต่อต้านการทุจริต ผ่านการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัด จำนวนสื่อสร้างสรรค์ ระดับความพึงพอใจ	4 3.51	หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทำทั้งสิ้น 4 สื่อ ได้แก่ (1) การรับสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์กับร้านค้า (2) การรับงานบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (3) การนำเงินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน (4) สร้างเอกสารเท็จในการเบิกจ่ายในกิจกรรมโครงการ	หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
3	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2563 ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	3.51	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชุมชนและจัดแสดงผลงาน ในรูปแบบออนไลน์ โดยช่วงเข้ามามีวิทยากรคือ คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยากรจากบริษัท Job Top Gun และช่วงบายนักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศตามแต่ละสาขาวิชา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการสรุปผลการจัดโครงการต่อไป	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบประจำปี การศึกษา 2564 ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	3.51	กำหนดจัดในเดือนสิงหาคม 2564	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
5	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80 3.51	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มีกำหนดจัดในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ WebEx	คณะบริหารธุรกิจ
มาตรการ 2. ปลุกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา				
1	อบรมให้ความรู้การปลุกฝังวิถีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทน ต่อการทุจริต : วิทยาการตัวคุณ ตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมที่จัดอย่างน้อย	2	มีการอบรมให้ความรู้การปลุกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต : วิทยาการตัวคุณ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา จำนวน 2 ครั้ง ผ่านการดำเนินการ โครงการ ดังนี้ 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กฎระเบียบและข้อบังคับตามแนวปฏิบัติ ด้านจรรยาบรรณบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 2. โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ วิทยาการตัวคุณ ยังมีกำหนดการเข้าร่วมเสวนาให้ความรู้การปลุกฝัง วิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต อีก 2 โครงการ ได้แก่	ทีมวิทยาการตัวคุณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			1. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 2. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564	
2	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2563 ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	3.51	กำหนดจัดในเดือนสิงหาคม 2564	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
3	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2564 ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	3.51	กำหนดจัดในเดือนกรกฎาคม 2564	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด 1. จำนวนกิจกรรม 2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	2 3.75	บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดโครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 1. โครงการเสริมสร้างบุคลากร เรื่อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมนำสุข เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ 38 คน คิด เป็นร้อยละ 100 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด	บัณฑิตวิทยาลัย
5	โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ ตัวชี้วัด จำนวนโครงการงานของนักศึกษา	2	อยู่ในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรม ให้ครบถ้วนตามกำหนดการได้	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
6	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตัวชี้วัด 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ) 2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	80 3.51	อยู่ในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรม ให้ครบถ้วนตามกำหนดการได้	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
7	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	3.51	กำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2564	คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัล
มาตรการ 3. พัฒนาหลักสูตรหรือบทเรียน การเรียนการสอน และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต				
1	การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การศึกษาทั่วไป วิชา 080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัด จำนวนหลักสูตรต้านทุจริตที่มีการจัดการเรียน การสอน	1	มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป วิชา 080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดและหลักธรรมทางศาสนา หลักเกณฑ์และ การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การบริหารเวลา การเรียนรู้บทบาท หน้าที่และ ความรับผิดชอบของบุคคลต่อครอบครัวและสังคม และกระบวนการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและมีความสุข	ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
2	การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การศึกษาทั่วไป วิชา 080303608 ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม		มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป วิชา 080303608 ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในเนื้อหา ที่จัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอนให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบของพลเมือง การเคารพกติกา สิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น เคารพ ในความเห็นที่แตกต่างกัน รักความเป็นธรรมและความเสมอภาค และการ พึ่งตนเอง การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงปัญหาและการจัดการปัญหา ความรับผิดชอบ	ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>ตัวชี้วัด จำนวนหลักสูตรด้านทุจริตที่มีการจัดการเรียน การสอน</p>	1	ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม การมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม ผ่าน กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ	
3	<p>การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การศึกษาทั่วไป วิชา 080203908 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและสังคม ตัวชี้วัด จำนวนหลักสูตรด้านทุจริตที่มีการจัดการเรียน การสอน</p>	1	มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป วิชา 080203908 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและสังคม โดยเนื้อหา ที่จัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอนให้เข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน การรักษาสสมดุลระหว่างชีวิต และการทำงาน ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การครองใจตน การวิเคราะห์ งาน การฝึกอบรมและการพัฒนาการสื่อสารในองค์กร	ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
4	<p>การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การศึกษาทั่วไป วิชา 080203910 การต่อต้านการทุจริต ตัวชี้วัด จำนวนหลักสูตรด้านทุจริตที่มีการจัดการเรียน การสอน</p>	1	มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป 080203910 การต่อต้านการทุจริต โดยเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน เน้นการ เรียนการสอนให้เข้าใจถึงความหมาย ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ผลกระทบทางลบของการทุจริต สาเหตุและ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี และแนวทางในการ พัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต	ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
มาตรการ 4. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต				
1	การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ชุด ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลัง คนไทยไม่โกง และสื่อสร้างสรรค์เพื่อ การป้องกันการทุจริต จากกิจกรรม เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริต ที่ มจพ.กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ.วิทยาเขต ระยอง ตัวชี้วัด จำนวนวิทยาเขตที่เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อสร้างสรรค์	3	มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ชุด ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลัง คนไทยไม่โกง ที่ มจพ.กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ.วิทยาเขตระยอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2564)	ทีมวิทยากรตัวคุณ กองกลาง กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี และกองงานวิทยา เขตระยอง สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
มาตรการ 1. ผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาคม มจพ.				
1	การประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด จำนวนช่องทางการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงาน	1	มีการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568 และมีการประกาศเผยแพร่เจตจำนงดังกล่าวให้บุคลากรและบุคคลภายนอกทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และการแจ้งเวียน เพื่อให้รับทราบกันโดยทั่วกัน	กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ และส่วนงาน
มาตรการ 2. การยกย่องและประกาศคุณงามความดีของบุคลากร				
1	โครงการ/กิจกรรม คัดเลือก/ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น บุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและความประพฤติดี ตัวชี้วัด จำนวนโครงการ/กิจกรรม	3	มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม คัดเลือก/ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น บุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและความประพฤติดี ดังนี้ 1. โครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างประจำ ซึ่งดำเนินการโดยงานสิทธิประโยชน์ เกื้อกูล สำนักงานอธิการบดี 2. โครงการบุคลากรดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งดำเนินการโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 3 ประเภท ได้แก่ อาจารย์ดีเด่น บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านบริการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น และด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น)	งานสิทธิประโยชน์ เกื้อกูล สำนักงานอธิการบดี สำนักหอสมุดกลาง และสภาคณาจารย์ และพนักงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
มาตรการ 3. ควบคุม กำกับ และส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร				
1	การรายงานผลการกำกับดูแลจรรยาบรรณของ คณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณระดับ ส่วนงานที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด จำนวนครั้งที่มีการรายงานผลมายังมหาวิทยาลัย /ปีงบประมาณ	2	ส่วนงานมีการรายงานผลการกำกับดูแลจรรยาบรรณ ในรอบ 6 เดือน มายังกอง กฎหมาย โดยกองกฎหมายได้ สรุปข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบรายงานผลการ กำกับดูแลจรรยาบรรณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)เรียบร้อยแล้ว	กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี และทุกส่วนงาน
2	กิจกรรมส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและ จริยธรรม ตัวชี้วัด จำนวนสื่อภาพยนตร์สั้น จำนวนหน่วยงานที่รับรู้แนวปฏิบัติที่ดี	1 ทุกหน่วยงาน	อยู่ในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรม ให้ครบถ้วนตามกำหนดการได้	กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
3	กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล จรรยาบรรณบุคลากร และกิจกรรม สนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บุคลากร ตัวชี้วัด จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล	1	มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจรรยาบรรณบุคลากร โดยมีการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และไลน์กลุ่มบุคลากร มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลไม่น้อยกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ และ นวัตกรรมดิจิทัลและ สำนักหอสมุดกลาง
4	กิจกรรมกลุ่มไลน์คณะกรรมการกำกับดูแล จรรยาบรรณบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง ตัวชี้วัด จำนวนช่องทางการติดต่อ	1	สำนักหอสมุดกลางมีการจัดทำไลน์กลุ่มอนุกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร โดยในไลน์กลุ่มดังกล่าวมีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต่าง ๆ	สำนักหอสมุดกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกฎระเบียบ และข้อบังคับตามแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	85 3.51	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กฎระเบียบและข้อบังคับตามแนวปฏิบัติด้าน จรรยาบรรณบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักหอสมุดกลาง และ บัณฑิตวิทยาลัย ใน วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.44 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 4.96	ค ณะ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ นวัตกรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดการทุจริตเชิงนโยบาย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาตรการ 1. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
1	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80 3.51	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล กำหนดจัดวันที่ 30 เมษายน 2564 แต่โดยที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยจึงเลื่อนการจัดโครงการตามกำหนดการดังกล่าว จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินโครงการตามกำหนดการได้ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดีขึ้น	กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี
2	กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต ผ่านการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัด จำนวนสื่อสร้างสรรค์ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ	4 3.51	หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทำทั้งสิ้น 4 สื่อ ได้แก่ (1) การรับสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์กับร้านค้า (2) การรับงานบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (3) การนำเงินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน (4) สร้างเอกสารเท็จในการเบิกจ่ายในกิจกรรมโครงการ	หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มาตรการ 2. การกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี หรือนโยบาย หรือกลไกการตรวจสอบ หรือมาตรการที่ดีในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในแต่ละด้าน				
1	การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี หรือนโยบาย หรือกลไกการตรวจสอบ หรือมาตรการที่ดีในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในแต่ละด้าน ตัวชี้วัด จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือนโยบาย หรือกลไกการตรวจสอบ หรือมาตรการที่ดี ๑ /ปีงบประมาณ	2	1. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 2. มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา และบรรยายพิเศษ โดยมีการเผยแพร่ให้ทุกส่วนงานรับทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นไป	กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2	โครงการส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติตาม ตัวชี้วัด 1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความสอดคล้องของเรื่องที่มีการถ่ายทอดกับหลักธรรมาภิบาล 3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	80 80 3.75	อยู่ในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามกำหนดการได้	บัณฑิตวิทยาลัย
3	โครงการประชุมติดตามผลการใช้แผนภาพการตัดสินใจการเลือกใช้หมวดค่าวัสดุและค่าใช้สอย ตัวชี้วัด 1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ) 3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	90 3.75	อยู่ในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามกำหนดการได้	กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
4	กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตัวชี้วัด 1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ) 3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	90 3.75	อยู่ในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามกำหนดการได้	กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
5	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	85 3.51	ไม่สามารถจัดโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
มาตรการ 1. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต				
1	การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ตัวชี้วัด จำนวนครั้งที่มีการรายงาน ผลมายังมหาวิทยาลัย	(2 ครั้งต่อ ปีงบประมาณ)	ส่วนงานมีการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ในรอบ 6 เดือน มายังกองกฎหมาย โดยกองกฎหมายได้สรุปข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบรายงานผลการจัดการ ข้อร้องเรียน ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)เรียบร้อยแล้ว	กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี และทุกส่วนงาน
2	การรายงานผลการกำกับดูแลจรรยาบรรณ ตัวชี้วัด จำนวนครั้งที่มีการรายงาน ผลมายังมหาวิทยาลัย	(2 ครั้งต่อ ปีงบประมาณ)	ส่วนงานมีการรายงานผลการกำกับดูแลจรรยาบรรณ ในรอบ 6 เดือน มายังกองกฎหมาย โดยกองกฎหมายได้ สรุปข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบรายงานผลการกำกับดูแล จรรยาบรรณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)เรียบร้อยแล้ว	กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี และทุกส่วนงาน
3	การรายงานผลการดำเนินการกรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ตัวชี้วัด จำนวนครั้งที่มีการรายงาน ผลมายังมหาวิทยาลัย	(12 ครั้งต่อ ปีงบประมาณ)	ส่วนงานมีการรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มายังกองกฎหมายทุกเดือนผ่านระบบ Google form ทุกเดือน และกองกฎหมายมีการจัดทำรายงานผลเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบทุกเดือน และได้สรุปเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน พร้อมรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนด้วย	กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี และทุกส่วนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
มาตรการ 1. ปรับปรุงระบบการร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น				
1	<p>มีช่องทางในการร้องเรียนทั้งในระบบเอกสาร และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>มีจำนวนช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหา การทุจริตของบุคลากร</p>	2	<p>มหาวิทยาลัยมีการสร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้บุคลากร หรือบุคคลทั่วไป สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางการส่งเรื่องโดยตรงมาทางกองกฎหมายด้วยตนเอง หรือส่งเรื่องผ่านทางอีเมลของกองกฎหมายก็ได้ law@kmutnb.ac.th หรือผ่านทาง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านช่องทาง Facebook กองกฎหมาย</p>	<p>กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ และ ทุกส่วนงาน</p>
2	<p>การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ชุด ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลัง คนไทยไม่โกง และสื่อสร้างสรรค์เพื่อ การป้องกันการทุจริต จากกิจกรรม เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริต ที่ มจพ.กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ.วิทยาเขต ระยอง</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>จำนวนวิทยาเขตที่เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อสร้างสรรค์</p>	3	<p>มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ชุด ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคน ไทยไม่โกง ที่ มจพ.กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ.วิทยาเขตระยอง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2564)</p>	<p>ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กองกลาง กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี และกองงานวิทยา เขตระยอง สำนักงานอธิการบดี</p>